



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคฝีดาษวานร

สถานการณ์ในประเทศ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อโรคฝีดาษวานรในกลุ่มเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อติดเชื้อมีรายที่ 2 ของประเทศไทย รวม 17 คน ล่าสุดผลตรวจออกมา 16 คน เป็นลบ ไม่ติดเชื้อ และรอผลตรวจอีก 1 คน แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อจนครบ 21 วัน รวมถึงการเก็บตัวอย่างเชื้อในผู้ป่วยฝีดาษลิงทั้ง 2 ราย เพื่อนำไปเพาะเชื้อเตรียมนำไปทดสอบภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มคนไทยที่ได้รับการปลูกฝีดาษในช่วง 40 ปีก่อน เพื่อดูว่ามีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคฝีดาษลิงได้หรือไม่

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย มีรายงานผู้สัมผัส 42 ราย ครอบคลุมการกักตัวแล้วทั้งหมด 3 ราย และมีผู้เข้าเกณฑ์ป่วยสงสัย 30 ราย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยสงสัยทั้ง 30 ราย ไม่พบเชื้อฝีดาษวานร ซึ่ง คร.ได้ติดตามและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึง WHO แนะนำว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีดาษวานรให้กับประชาชนในวงกว้าง แต่อาจฉีดในกลุ่มเสี่ยง

สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, voathai, springnews, topnews)

- นครนิวยอร์ก ประกาศโรคฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน สธ. หลังพบการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นจำนวนมาก คาดมีผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงถึง 150,000 คน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 1 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,108 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,529,284 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 31,404 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,540 ราย รักษาหายสะสม 4,538,170 ราย ยังรักษาอยู่ 22,710 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 582,173,485 (+589,886) ราย เสียชีวิต 6,419,833 (+877) ราย รักษาหาย 552,329,587 (+714,272) ราย อิสราเอลได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี

ประเด็นสำคัญ


1. สถานการณ์การระบาด


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

- กรมควบคุมโรครายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่รายจังหวัด พบว่า 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1. กทม. 1,019 ราย 2.สมุทรปราการ 205 ราย 3.ชลบุรี 65 ราย 4.ขอนแก่น 38 ราย 5.ปทุมธานี 33 ราย 6.สมุทรสาคร 32 ราย 7.บุรีรัมย์ 26 ราย 8.นนทบุรี 25 ราย 9.สุโขทัย 22 ราย และ 10.เชียงใหม่ 15 ราย ภาพรวมมีรายงานผู้ป่วย 51 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้ป่วย 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครราชสีมา น่าน บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลพบุรี ลำปาง สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอำนาจเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า สำหรับโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้นชัดเจนว่า การแยกตัวจากคนอื่นแค่ 5 วันนั้นไม่เพียงพอ มีโอกาสถึงร้อยละ 50 ที่จะยังมีเชื้อในร่างกายและแพร่ให้คนอื่นได้ หากแยกตัว 7 วัน ก็ยังมีโอกาสถึงร้อยละ 25 ในขณะที่ 10 วัน โอกาสแพร่เชื้อมีราวร้อยละ 10 แต่หลัง 14 วันไปแล้ว ข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่าน่าจะปลอดภัย ดังนั้น หากเป็นไปได้ติดเชื้อแล้วแยกตัวสองสัปดาห์จะดีที่สุด แต่ถ้าต้องกลับมาทำงานที่จำเป็นก่อนสองสัปดาห์ ให้ตระหนักเสมอว่ามีโอกาสหลุด และแพร่ให้คนใกล้ชิดหรือคนที่พบปะด้วยในชีวิตประจำวัน จึงต้องมีการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด โดย 1.เลือกใส่หน้ากาก N95 หรือเทียบเท่าหากเป็นไปได้ 2.ต้องแน่ใจว่าหายใจจากอาการป่วยแล้ว และควรตรวจ ATK ได้ผลเป็นลบ ส่วนโอกาสเป็นกลับซ้ำ (rebound) หลังได้ยาต้านไวรัส จากกรณีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อโรคโควิด-19 และได้รับยาต้านไวรัสจนครบไปแล้วนั้น ข้อมูลทางการแพทย์จากผลการศึกษาวิจัยนั้นพบว่า การเป็นกลับซ้ำนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ราวร้อยละ 5 แม้ในชีวิตจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหลายคนในอเมริกาจะมี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความเห็นที่ว่าอาจถึงร้อยละ 10 ก็ตาม การเป็นซ้ำนั้น มักเกิดหลังจากได้รับยาต้านไวรัสจนครบ ไม่มีอาการ และผลตรวจเป็นลบไปแล้วเฉลี่ย 2-8 วัน แล้วกลับมีอาการกลับมาเป็นซ้ำใหม่ และ/หรือผลตรวจกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง (ATK ขึ้นมาเป็นสองขีด)</p> <p>คนไทยเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเป็นกลับซ้ำ เพราะปัจจุบันมีการใช้ยาต้านไวรัสมากขึ้น ดังนั้นหากช่วงแรกอาการหายไป แล้วเป็นกลับซ้ำใหม่ หรือตรวจเป็นลบ แล้วกลับมาเป็นบวกใหม่ จำเป็นต้องแยกตัวออกจากสมาชิกในบ้าน หรือที่ทำงานอีกครั้ง ส่วนคำถามที่ว่าจะต้องเริ่มยาเพื่อรักษาใหม่หรือไม่ ข้อมูลในปัจจุบันยังมีน้อยมาก คำแนะนำในการปฏิบัติตอนนี้คือ รักษาตามอาการไปก่อน ยังไม่ควรกินยาต้านไวรัสซ้ำ แต่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวที่ดูแล เพื่อจะได้เฝ้าระวังสังเกตอาการและดูแลรักษาได้ทันทั่วถึง</p> <p>2. ลงทะเบียนฉีด LAAB</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนผู้มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ต่ำ หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วร่างกาย ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ได้ติดต่อเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ Long Acting Antibody (LAAB) ได้ที่สถานพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป พร้อมกันนี้ สธ. ยังให้ สสจ. ตรวจสอบเพื่อทำทะเบียนรายชื่อ และจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับ LAAB ในแต่ละสถานพยาบาลทุกสังกัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจาก LAAB ทัวถึง หลังกระทรวงสาธารณสุขรับมอบ LAAB ลอตแรกแล้ว 7,000 โดส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากที่สั่งซื้อไป 2.5 แสนโดส จำนวนที่เหลือจะทยอยจัดส่งเข้ามาจนครบภายในปีนี้</p> <p>LAAB เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ต่างจากวัคซีน โดยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป มีกลุ่มเป้าหมายระยะแรก เช่น ผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต(ฟอกไต) ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก" และว่า เมื่อเริ่มเสริมภูมิคุ้มกันด้วย LAAB ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกแล้ว สธ.จะเร่งพิจารณา เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป จากการคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ในประเทศไทยอยู่ที่ 500,000 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสงประมาณ 200,000 ราย, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิขนาดสูงประมาณ 10,000 ราย ผู้ป่วยโรคข้อที่ต้องรักษาด้วยการใช้ยากดภูมิ ประมาณ 10,000 ราย ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำอื่นประมาณ 80,000 ราย และผู้ป่วยไตวายประมาณ 200,000 ราย โดยรัฐบาลตั้งเป้าทุกรายจะต้องได้รับภูมิคุ้มกัน</p> <p>3. วัคซีนบูสเตอร์โดส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย innnews thestandard)</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับสธ.เตรียมพร้อมระบบรองรับผู้ป่วยอาการหนักต้องเพียงพอ และพร้อมดูแลประชาชน หลังอัตราการครองเตียงยังคงทรงตัว รวมถึงเน้นย้ำขอทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยลดความรุนแรงของโรค แม้เคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนก็ตาม เนื่องจากวัคซีนยังมีความสำคัญช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลสาธารณสุขยืนยัน ผู้ที่ติดเชื้อและเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือติดเชื้อแล้วฉีดวัคซีน จะมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างสูง ที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจต้องมีการฉีดทุกปีคล้ายคลึงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด และจะมีการฉีดในกลุ่มเสี่ยง และให้ประจำปี เนื่องจากผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วก็อาจมีโอกาสดูติดเชื้อซ้ำได้อีก</p> <p>4. สถานดูแลผู้สูงอายุเข้มสุขอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ตรวม 23 รายว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับตัวเข้าระบบรักษาแล้ว สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ควรให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา และกลุ่มเสี่ยงสูงให้กักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งประเมินตนเอง ตามแนวทางสธ.โดยใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วยมาตรการ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ผลกระทบจากการใช้กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบท ได้นำเสนอบทความของ ดร.นพ.มุฮัมมัดฟาห์มี ตาละ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอผลวิจัย การใช้กัญชาส่งผลต่อสุขภาพจิตและสติปัญญา โดยการใช้กัญชาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้นาน IQ ก็จะมีลดลง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พ.ร.บ.พีชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักฯ เผย รัฐบาลรับข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.พีชกระท่อม พ.ศ.... จากคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปพิจารณาต่อไป ได้แก่ 1) สธ.ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพีชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ 2) รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพีชกระท่อมในทุกระดับ โดยเฉพาะมิติประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน 3) สนับสนุนการส่งออกพีชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เพาะปลูกพีชกระท่อม ผู้ค้าใบกระท่อม และอุตสาหกรรมพีชกระท่อมในประเทศ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีแรก 4) กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขาย วิธีการห้ามขาย หรือการห้ามขายในลักษณะอื่น</p>	
<p>ฟื้นเทียม รากฟื้นเทียม เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กระแสด่วน, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยโพสต์, todayhighlightnews)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโครงการ “ฟื้นเทียม รากฟื้นเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก ได้รับการใส่ฟันเทียม และรากฟันเทียม ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งเป้าใส่ฟันเทียม 72,000 คน และฝังรากฟันเทียม 7,200 คน ในระยะเวลา 2 ปี โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูชา ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- จากกรณีที่มีข้อความเตือนด้านสุขภาพโดยระบุว่าหากสัมผัสสารกันบูดในปลาหนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มือ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่พบหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ขณะเดียวกันกระบวนการผลิตปลาหนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด</p>	-
<p>โรคเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1)</p> <p>- "HIV" หรือ "เอดส์" หวนกลับมาเป็นกระแสที่ถูกไฟกระพริบมากขึ้นในไทยหลังถูกเปรียบเทียบกับ "ฝีดาษลิง" ซึ่งการนำ 2 โรคนี้มาเปรียบเทียบกับกันนั้นอาจมีเจตนาในการสื่อสารเพื่อให้สังคมคลายความวิตก อย่างไรก็ตาม "สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในไทย" ก็ยังคงมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง คือมีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อ "HIV-เอดส์" เพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือพบว่าเป็นเด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอดส์มากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในปัจจุบันอาจจะต้องเร่งนำกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้ง ควรต้องมีการนำเรื่องนี้กลับมาเป็น "วาระใหม่ของสังคมไทย" อีกครั้ง หรือต้องมีการ "ทบทวนวิธีการ" เพื่อให้ความรู้การ "ป้องกันโรคเอดส์" เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น</p>	
<p>World ORS Day</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- ORS ย่อมาจาก Oral Rehydration Salts คือ ผงน้ำตาลเกลือแร่สูตรมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เป็นยาพื้นฐานที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งเด็กเล็กสามารถดื่มเพื่อรักษาอาการท้องเสีย และโรคท้องร่วงเฉียบพลันได้ สามารถช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยได้ปีละมากกว่า 3 ล้านคน ถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาถูก ลดโอกาสที่ต้องนอนให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดที่รพ. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษา โดยผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลรักษาอาการได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ ORS และเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงเฉียบพลันและการสูญเสียน้ำ จึงมีการสถาปนาวัน ORS โลก หรือ World ORS Day ขึ้น ในวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี</p>	
<p>สปสช.ขยายคัดกรองการได้ยินเด็กไทยแรกเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, Thecoverage)</p> <p>- น.พ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่ บอร์ด สปสช. มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 เพิ่มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ในเด็กแรกเกิด และบรรจุบริการตรวจคัดกรองการได้ยินเฉพาะในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง เป็นสิทธิประโยชน์ด้วยโดยการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ประชุมเห็นชอบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพิ่มบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดทุกคนที่มีสัญชาติไทยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง มีผลทันทีในปีงบประมาณ 2565</p>	
<p>การดูแลสุขภาพของคนไทย ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ไทยโพสต์) -สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,159 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21-28 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าโควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นร้อยละ 72.74 ส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการดื่มน้ำมากๆ ร้อยละ 72.32 กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 69.81 ทั้งนี้ คิดว่าการมีสุขภาพดีควรเริ่มต้นด้วยการนอนหลับให้เพียงพอ ร้อยละ 75.91 ในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย (Anti-Aging) มีความจำเป็นร้อยละ 96.38 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 2,129.07 บาท สิ่งที่ยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันดับ 1 คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ร้อยละ 52.99 รองลงมาคือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ร้อยละ 51.43</p>	